



มหาวิทยาลัยนเรศวร  
Naresuan University

NU



**พิธีพระราชทานปริญญาบัตร**  
**มหาวิทยาลัยนเรศวร**  
**ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔**



**ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร**  
**เรื่อง อนุมัติปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์**  
**ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔**

---

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๗ (๔ / ๒๕๔๔) เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ได้อนุมัติปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้

**ปริญญาการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา**  
**ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน**

**ปริญญาทันตแพทยศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์**  
**ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพูช**

**ปริญญาเภสัชศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์**  
**ศาสตราจารย์กิตติคุณ ม.ล.ประนต ชุมแสง**

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

**อึ้งพันธ์ มนะสิการ**  
**(นายอึ้งพันธ์ มนะสิการ)**  
**นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร**

## ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน ปริญญาการศึกษาคุณวุฒิปรัชชาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จาก University of California at Berkeley ระดับปริญญาโทในสาขาเดียวกันและปริญญาเอกสาขาวิชา Plant Breeding จาก Iowa State University ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ขณะดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ และเป็นช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึง ๒๕๔๔ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยโยน

ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน เป็นผู้ที่มีประวัติราชการดีเด่นมาโดยตลอดทั้งในฐานะนักวิชาการเกษตรและผู้บริหารผู้ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยม ในด้านวิชาการได้นำเสนอบทความวิชาการจำนวนมากเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งตำราวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับของกันทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยสำคัญที่นับเป็นคุณูปการต่อวงการเกษตรกรรม คือ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ ๑ และ พันธุ์สุวรรณ ๒ ซึ่งปัจจุบันยังใช้เป็นพันธุ์ข้าวโพดที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ทำให้ท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณจากหลายสถาบัน อาทิเช่น รางวัลผลงานนักวิจัยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๑๗ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๓ รางวัลบุคคลตัวอย่างสาขานักวิชาการ นักพัฒนาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สาขาเกียรติคุณทางเกษตรจากรัฐบาลฝรั่งเศส รางวัลเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยไอโอวา สหรัฐอเมริกา และปริญญาคุณวุฒิปรัชชาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ เป็นต้น

ในด้านงานบริหาร ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานบริหารจัดการมาโดยตลอดก้าวที่สำคัญ คือ การดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งท่านได้บุกเบิกให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างจริงจังในการบุกเบิกวิทยาเขตใหม่แห่งนี้จนเติบโตงอกงามอย่างมั่นคงทั้งด้านการจัดการบริหารและงานวิชาการ หลังจากนั้นได้กลับไปรับหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ระยะหนึ่ง แล้วเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาต่อมาโดยได้สร้างผลงานจำนวนมากที่ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด ทั้งด้านการเปิดสาขาวิชา และ คณะวิชาใหม่ๆ ตลอดจนการริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการผลิตบัณฑิตในเชิงรุก การขยายวิทยาเขต และการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้โรงเรียนในเขตรอบนอกตัวเมือง การเป็นต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

ด้วยเกียรติคุณความสามารถอันประกอบความสุจริต ความตั้งใจจริง การปฏิบัติงานอย่างอุทิศตน อุทิศเวลา โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน ได้สร้างสรรค์ผลงานการบริหารการจัดการศึกษาอันเปี่ยมล้นด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นคุณูปการประโยชน์และเป็นแบบอย่างอันดีของการพัฒนาการอุดมศึกษาของไทย สถาบันวิทยาลัยจึงเห็นสมควรขอรับพระราชทานปริญญาการศึกษาคุณวุฒิปรัชชาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน เพื่อเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรากฏสืบไป

**ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพูช**  
**ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์**

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพูช สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (รางวัลเหรียญทอง) จาก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ หลังจากนั้น ยังคงปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วยกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในบทบาทด้านการสอน ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพูช เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ และเป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มวิทยาการ ครอบฟัน “พอร์ซเลน” ในประเทศไทย จนได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งได้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนด้วยความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ริเริ่มดำเนินการสร้างโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริการประชาชน

ด้านการบริหาร ท่านเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถสูง ขณะรับราชการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของคณะทันตแพทยศาสตร์ และท้ายสุดดำรงตำแหน่งคณบดีทันตแพทยศาสตร์ ถึง ๒ วาระ ตลอดเวลาเหล่านี้ ได้มีบทบาทสนับสนุนและสร้างสรรค์งานวิจัยและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการสาขาทันตแพทยศาสตร์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภายนอกให้รับผิดชอบบริหาร โครงการต่างๆ ที่สำคัญ คือ ประธานคณะกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาทันตแพทย์ของทบวงมหาวิทยาลัย อันเป็นโครงการต้นแบบที่มุ่งพัฒนามาตรฐานทางวิชาการและการวิจัยให้ทัดเทียมนานาชาติ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพูช ได้ริเริ่มงานเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการแก่วิชาชีพทันตแพทย์หลายโครงการด้วยกัน รวมทั้งบทบาทในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการทันตกรรมพระราชทานฯ ซึ่งท่านได้ระดมทันตแพทย์อาสาสมัครเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เข้าปฏิบัติงานในท้องที่ชนบทอย่างประสบความสำเร็จยิ่ง ได้ให้การสนับสนุนหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อประชาชนภาคเหนือตอนล่างด้วย ทั้งได้นำไปสู่การพัฒนาชุดเก้าอี้ทำฟันแบบเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงจนได้รับรางวัลของสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพูช ยังคงใช้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์อันสูงยิ่งของท่านให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทันตกรรม และ ประเทศชาติโดยสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการถ่ายทอดวิทยาการความรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญให้แก่อาจารย์และ นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์หลายสถาบัน การให้คำปรึกษาดูแลการจัดทำโครงการด้านทันตแพทยศาสตร์ของบัณฑิตศึกษา เป็นต้น

โดยเกียรติประวัติและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพูชเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้อุทิศตนให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับวิชาชีพสาขาทันตแพทยศาสตร์ให้รุ่งเรืองก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างและขยายบทบาทในการให้การดูแลรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชน ได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็นสมควรขอรับพระราชทานปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพูช เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนและวงศ์สกุลสืบไป

## ศาสตราจารย์กิตติคุณ หม่อมหลวงประนต ชุมแสง ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ หม่อมหลวงประนต ชุมแสง ดำรงการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเข้ารับราชการเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๘๗ ในระหว่างรับราชการได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน รวมทั้งได้ศึกษาคุณานที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นหลายแห่งด้วยกัน โดยได้รับ Certificate of Merit จากกองทุน Mutual Security Agency (MSA) และ Certificate in Radiological Sciences จาก Japan Institute of Radiological Sciences โดยลำดับ ในการรับราชการ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดผลดีแก่วงการเภสัชกรรมเป็นอย่างมาก จนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ในปีพ.ศ.๒๕๒๓ ในตำแหน่งศาสตราจารย์ ปัจจุบันได้รับการเชิดชูเกียรติให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ หม่อมหลวงประนต ชุมแสง เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเภสัชเคมี รวมทั้งได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างสรรค์งานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมากมาย ในขณะที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอาหารเคมี ท่านได้บุกเบิกงานด้านการเรียนการสอนตลอดจนการปฏิบัติการในห้องทดลองจนมีความก้าวหน้าและมาตรฐานที่ดี ในด้านการสอนหนังสือ ท่านเป็นผู้มีความจริงใจมุ่งมั่น เสียสละและอุทิศตนเพื่อการถ่ายทอดวิชาการความรู้แก่ศิษย์อย่างจริงจัง อีกทั้งให้ความรักความเมตตา เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของศิษย์โดยสม่ำเสมออีกด้วย ในขณะที่เดียวกันท่านยังรับผิดชอบงานสอนในสถาบันอื่นๆ เช่น โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วชิรพยาบาล เทศบาลนครกรุงเทพ และที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ในภาระงานที่มากมายเหล่านี้ กล่าวได้ว่า ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผาสุกโดยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และความรักในวิชาชีพเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุที่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางในฐานะผู้เชี่ยวชาญสาขาเภสัชศาสตร์ระดับอาวุโส ศาสตราจารย์กิตติคุณ หม่อมหลวงประนต ชุมแสง ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลมาตรฐานของวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ตลอดจนเภสัชเวชต่างๆ โดยมีตำแหน่งความรับผิดชอบมากมายทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับชาติ เช่น ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณาผู้เสนอขอรับตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการมาตรฐานกำหนดวิธีวิเคราะห์อาหาร ของสำนักงานมาตรฐาน กรรมการ “ การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน ชั้น ๑ ” สาขาเภสัชกรรม กรรมการการจัดตำรายากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอางของสำนักงานของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น

จากผลงานที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ หม่อมหลวงประนต ชุมแสง ได้ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวง ทั้งก่อปรด้วยน้ำใจเมตตา เสียสละ และอุทิศตนจนก่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพเภสัชศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างกว้างขวาง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเห็นสมควรขอรับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ หม่อมหลวงประนต ชุมแสง ให้เป็นที่ประจักษ์ในเกียรติคุณความสามารถของท่านสืบไป